

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2000/UBND-VP

Bỉm Sơn, ngày 24 tháng 9 năm 2018

V/v chuyển và chỉ đạo giải quyết
đơn đề nghị của công dân

Kính gửi: Chủ tịch UBND xã Hà Lan

Ngày 20/9/2018, trong buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn, ông Vũ Đình Thành đã đến kiến nghị và về việc bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo cho con gái ông là bà Vũ Thị Thủy, thường trú tại Thôn Điền Lư, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn.

Nội dung kiến nghị: Bà Vũ Thị Thủy là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bà có đề xuất về chính sách hỗ trợ và đề nghị xem xét danh sách hộ nghèo thì Trưởng thôn hướng dẫn đến UBND xã, tuy nhiên, khi đến UBND xã lại được hướng dẫn về thôn. Ngày 31/8/2018, thôn Điền Lư có tổ chức họp bình xét hộ nghèo, bà Thủy đã đề nghị được bình xét nhưng đến nay chưa được giải quyết thỏa đáng. (Có đơn của bà Vũ Thị Thủy gửi kèm).

Sau khi xem xét nội dung đơn, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến chuyển đơn đề nghị của công dân đến Chủ tịch UBND xã Hà Lan kiểm tra, trả lời kiến nghị của công dân và báo cáo Chủ tịch UBND Thị xã kết quả giải quyết trước ngày 10/10/2018./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ông Vũ Đình Thành (thay báo tin);
- Lưu: VT, TD.



Lê Thị Lan

Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN TRÌNH BÀY

(Về việc xin xác nhận hộ nghèo)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thị xã Bim Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã Bim Sơn

Kính gửi: Ban XĐGN Thị xã Bim Sơn

Họ và tên: Vũ Thị Thủy, Giới tính: Nữ

Giờ định danh cá nhân:

Sinh ngày: 10 tháng 11 năm 1997, Dân tộc: Kinh

Giờ CMTND: 174532550, ngày cấp: 11-2-2014, Nơi cấp: CA Thanh Hóa

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Diên Lư - xã Hà Lan - Bim Sơn - Thanh Hóa

Chỗ ở hiện tại: Thôn Diên Lư - xã Hà Lan - Thị xã Bim Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

Thông tin về các thành viên chủ hộ:

Số TT	Họ và Tên	Quan hệ Vợ, chồng, con	Nghề Nghiệp
01	Vũ Thị Thủy	Chủ hộ	Công nhân
02	Vũ Bảo Khánh	Con	Con đẻ
03

Sau đây tôi xin trình bày sự việc như sau:

Về hoàn cảnh gia đình:

Tôi có xây dựng gia đình:

- Chồng tôi chết vì tai nạn giao thông năm 2015. Khi con tôi mới được 2 tháng tuổi. Sau đó do điều kiện nhà chồng cha phép, mẹ mẹ con tôi phải xin về bầu bít vào bố mẹ đẻ, tại đó cha đẻ nay, chỗ cũ ở, sinh hoạt, phương tiện đi lại và mọi nhu cầu cấp thiết khác của cuộc sống như điện nước, vệ sinh..... Mẹ mẹ con tôi hoàn toàn phụ thuộc vào Ông bố ngoại.

Bản thân tôi có trình độ học vấn không cao, nên quá trình xin việc làm rất là khó khăn, bên cạnh đó, sức khỏe tôi không được tốt, thường xuyên ốm đau, công việc phải nuôi con nhỏ nên rất là khó khăn. Hiện nay tôi đang làm phụ ở công ty may, và công việc của tôi là ở bên tay thành phẩm, một công việc chân tay thật là vất vả, đôi với mặt thường xuyên với điều kiện lao động đặc hại, không an toàn.

- Con gái tôi năm nay hơn ba tuổi nay tôi đang cho cháu theo học ở trường mầm non cũ nhưng với tính hình hiện tại tôi thấy thực sự lo lắng bởi vì mình khó khăn không có thời nuôi con cũ học lâu dài từ bây giờ bây giờ bé cũng tuổi?

Tôi không có đất, không có nhà cửa, phương tiện đi chuyên, không có tài sản gì bằng giá trị ngoài việc bán sức khỏe cho công việc để kiếm tiền nuôi con ăn học và trang trải cuộc sống của hai mẹ con. Thực sự là khó khăn

- Về quá trình xin các nhận được hưởng về hộ nghèo:

Chỉ qua vừa qua, tôi có nghe trong thôn báo về những danh sách các gia đình hoàn cảnh khó khăn được hưởng chính sách hộ nghèo. Bởi có tình bày hoàn cảnh của hai mẹ con tôi với Ông Đoa - Trưởng thôn thôn diện lui đầu thôn xem xét và cho tôi vào danh sách hộ nghèo như tôi không nhận được lời giải thích thỏa đáng. Khi hỏi trực tiếp Ông Đoa thì Ông nói là "danh sách hộ nghèo do từ xã đưa xuống".

- Nhưng khi tôi lên hỏi thì xã lại nói "danh sách do thôn đưa lên".

- Ngày 22-8-2018, tôi biết được xã và thôn cử cán bộ đi khảo sát các hộ nghèo trong thôn, đến ngày 31 tháng 8 thôn có tờ chức họp dân để bình xét hộ nghèo cho các gia đình có diện kiến khó khăn. Hôm đó tôi cũng có mặt ở cuộc họp có 15 hộ tham gia cuộc họp) Về khi tôi từ bày hoàn cảnh của hai mẹ con tôi thì đa số bà con cũng đồng tình ủng hộ hai mẹ con tôi được hưởng chính sách hộ nghèo theo quy định của nhà nước và so với mặt bằng chung tại thôn.

- Còn các quyền lợi hưởng chính sách khác, như thân kin, không chồng, có đơn từ thân kin bảo đảm sinh cho chúng tôi hưởng.

Vậy tôi viết đơn này để xin xin trình bày hoàn cảnh gia đình và xin các cấp lãnh đạo xã, thị xã bình xét hộ nghèo, thì hiện các thủ tục hành chính phải tiến hành như thế nào, cần làm những gì

Tôi xin chân thành cảm ơn?

Bình Sơn: Ngày 10-9-2018

Người viết đơn

Thủy

Vũ Thị Thủy